

# Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh giang mai

Bệnh giang mai thuộc nhóm bệnh lý truyền nhiễm qua những đường "làm chuyện ấy" tình dục với một vài hậu quả khá là nặng. Lúc nhận thấy những biểu hiện của bệnh giang mai, bệnh nhân nên ngay lập tức đi kiểm tra để được nhận thấy và chữa kịp thời. Không chỉ mang tới dịch vụ kiểm tra bệnh giang mai trực tiếp tại những cơ sở trên kia khắp cả nước, Thai Ha Clinic hiện vẫn đang triển khai chương trình kiểm tra căn bệnh giang mai tại nhà rất thuận tiện giúp một số các bạn có nhu cầu.

## 1. Căn bệnh giang mai là gì? Nguyên nhân gây ra bệnh giang mai

bệnh giang mai được xem là chứng bệnh xã hội có tính chất biến chứng chi đứng dưới HIV - căn bệnh thế kỷ đã từng và đang là nỗi khiếp sợ của nhiều trường hợp. Vì vậy, để bảo vệ chính mình trước rủi ro lây truyền giang mai cũng như các bệnh xã hội khác, mỗi đối tượng cần thiết phải tự trang bị những thông tin cần thiết phải về những bệnh này.



Xoắn khuẩn giang mai (tên khoa học: Treponema pallidum) chính là "thù phạm" gây ra bệnh. Các tác nhân lây nhiễm chủ yếu của xoắn khuẩn căn bệnh giang mai bao gồm:

- "lâm trận" tình dục không có giải pháp bảo hộ được bảo vệ (đây là con đường phổ biến nhất);
- truyền nhiễm qua con đường truyền máu của người mắc bệnh giúp thành phần lành;
- Vết thương hở tiếp xúc bắt buộc huyết hoặc dịch đào thải của đối tượng mắc giang mai;
- áp dụng chung các vật dụng cá nhân (bàn chải đánh răng, quần chíp, khăn tắm,...);
- Truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ thai kỳ.

## 2. Biểu hiện sự cảnh báo người bệnh đã bị viêm giang mai

sau lúc đầu xâm nhập và ủ căn bệnh trong cơ thể trường hợp, những xoắn khuẩn sẽ bắt đầu gây một số dấu hiệu điển hình hơn. Dấu ấn trước hết đó là sự thấy của một vài vết sáng căn bệnh giang mai. Như những vết lở loét nhưng mà lại không gây nên cảm thấy đau rát và ngứa ngáy cho người mắc bệnh. Vị trí xuất hiện của một số vết sáng thường là âm hộ, bộ phận sinh dục và khoang miệng, lưỡi của người bệnh. Khoảng tầm từ 6 - 8 tuần những dấu vết này sẽ tự không còn nữa mà không nên áp dụng liệu pháp cách trị nào.

hàng đầu do sự biến mất của một số vết loét cần nhiều người mắc bệnh nhận biết xem nhẹ mà bỏ qua việc kiểm tra chẩn đoán giang mai. Đồng thời, đây lại là bước đệm để xoắn khuẩn bệnh giang mai chuẩn bị tiến vào giai đoạn 2 bùng phát một vài biểu hiện mới rất lớn hơn.

ở thời kỳ 2, cơ thể bùng phát rất nhiều vết ban đỏ đi kèm với một vài tổn thương da tuy nhiên không để lại sẹo thời điểm lành. Xoắn khuẩn có khả năng làm cho bệnh nhân gặp phải nhiễm trùng huyết đối với các dấu hiệu nổi hạch bạch huyết và nóng sốt, phiền toái rất hay, nổi sần (dạng đỏ hồng, vảy nến, hoại tử hay dạng trứng cá,...) lan tỏa trên khắp cơ thể, rụng tóc,... Giai đoạn này xuất hiện sau giai đoạn một trong vòng 45 ngày, các dấu hiệu nhiều ngày từ 2 - 3 năm.

lên thời kỳ 3 của giang mai, xoắn khuẩn đã tiến sâu lên lục phủ ngũ tạng, gây tổn thương sâu tại xương, đội ngũ thần kinh và tím mạch,... Đây cũng là giai đoạn bệnh ít có khả năng lây truyền sang cho người yêu vì xoắn khuẩn không còn khu vực trú tại da và niêm mạc nữa.

ví như bỏ qua một vài dấu hiệu cảnh báo của bệnh mà không đi kiểm tra cảm thấy và cách trị kịp thời, căn bệnh giang mai sẽ tiến triển thành một vài hậu quả nguy hiểm ở mắt (mù lòa), hệ thần kinh và tím mạch, viêm màng não, đột quỵ,...

## 3. Cảm nhận bệnh giang mai tốt nhất, chuẩn xác với giải pháp xét nghiệm

những cách kiểm tra bệnh giang mai đang được dùng phổ biến thời điểm này đó là:

- kiểm tra qua kính hiển vi trường tối: uống để nhận ra giang mai ở thời kỳ đầu, thời gian xoắn khuẩn chưa tiến hành nhiễm trùng huyết. Cái chứng bệnh phẩm có nguy cơ là dịch niệu đạo, khí hư hoặc những vết lở loét trên da. Kính hiển vi trường tối sẽ được dùng để cảm nhận và theo dõi xoắn khuẩn giang mai;
- thăm khám với cách sàng lọc RPR: để phát hiện bệnh giang mai ở thời kỳ 2 cần thiết uống tới giải pháp phản ứng sàng lọc RPR. Liệu pháp này cho phép chọn ra những kháng thể ngăn chặn phản ứng nhiễm trùng khi xoắn khuẩn xâm nhập những tổ chức trong cơ thể;
- khám tậ kháng thể đặc hiệu kháng giang mai: ở một số trường hợp mắc căn bệnh giang mai thời kỳ 2 có xuất hiện các nốt mụn nhọt nước sinh dục, vết loét, vết sần,... Thì cần thiết phải trải qua khám TPHA/TPPA nhằm xác định kháng thể đặc hiệu được sản được sinh ra để ngăn ngừa xoắn khuẩn giang mai. Dòng chứng bệnh phẩm cần thiết thu thập gồm có dịch não tủy, loại huyết.

trung tâm y tế Đa khoa Thai Ha Clinic hiện đã đáp ứng đủ 3 dạng thăm khám trên kia và chi phí sẽ căn cứ theo lên giải pháp thăm khám tiến hành. Trong đó, kỹ thuật TPHA/TPPA có chi phí cao hơn cả vì một vài ưu thế vượt trội mà dạng thăm khám này đem đến, khả năng nhận thấy giang mai có độ chuẩn xác cao và Ngoài ra còn xác định được thời kỳ căn bệnh.

## 4. Có khả năng thực hiện thăm khám bệnh giang mai ở nhà được không?

lúc có nhu cầu thăm khám căn bệnh giang mai, người mắc bệnh nên chọn một vài trung tâm y tế chất lượng để tiến hành. Một trong số những địa chỉ được quá nhiều quý khách tin tưởng cần nhắc tới đó là cơ sở y tế Đa khoa Thai Ha Clinic.

phòng khám là địa điểm quy tụ các bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực y khoa. Mặt khác, Thai Ha Clinic cũng chú trọng đầu tư đội ngũ máy móc hiện đại được nhập khẩu từ những quốc gia hiện đại trên kia thế giới để dùng cho giúp hoạt động khám bệnh, kiểm tra phát hiện và chữa trị chứng bệnh. Trung tâm thăm khám Thai Ha Clinic từng vinh dự được Bộ phù hợp và giải pháp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 và đạo này nhất đã được Hiệp hội căn bệnh học Hoa Kỳ cấp chứng chỉ CAP khẳng định năng lực kiểm tra đạt chuẩn quốc tế.

đặc biệt, Thai Ha Clinic còn được biết tới là đơn vị tiên phong về dịch vụ dùng loại thăm khám ở nhà. Người dùng ví như có nhu cầu dùng dịch vụ và còn đang quan tâm không biết khám bệnh giang mai tại nhà có được không thì hãy an tâm đặt lịch qua tổng đài 0379.544.317 của Thai Ha Clinic.

### thông tin Thai Ha Clinic

Website: <https://thaihaclinic.webflow.io>

Bản đồ tới phòng khám: <https://g.page/thaihaclinic?gm>

Điện thoại: 0379.544.317

Toạ lạc tại: Số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Giờ làm việc: 8h00 – 20h00, T.2 – CN, cả Lễ & Tết.

### Thai Ha Clinic ở trên mạng xã hội:

Facebook: <https://www.facebook.com/11thaihaclinic>

Twitter: <https://twitter.com/thaihaclinic>

Lotus: <https://lotus.vn/w/profile/124319285980198953.htm>

Youtube: <https://www.youtube.com/c/Ph%C3%B2ngKh%C3%A1mTh%C3%A0iH%C3%A011>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/thaihaclinic/>

Instagram: <https://www.instagram.com/thaihaclinic/>

thăm khám căn bệnh giang mai tại nhà vừa giúp người dùng đào thải kiệem thời gian, giá thành vận động mà vẫn đảm bảo được tính chính xác của xét nghiệm. Sau khi có kết quả, người dùng sẽ được bác sĩ trực tiếp liên hệ để tư vấn và trường hợp có thất thường thì sẽ cần đi khám trực tiếp để làm thêm những chỉ dẫn chuyên sâu không giống.